



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการ
วินิจฉัยเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อย
กว่า ๘ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยาและด้านแรงงานอย่างน้อยด้านละ ๑ คน และเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
ได้ลาออกจากกรรมการวินิจฉัย ฯ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านนิติศาสตร์ เป็นกรรมการวินิจฉัย ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ท่านใดที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๙

โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓